

คุณสมบัติ	: ทีโอเอ 200 นํ้ายาเคลือบเงาใสกันซึม สำหรับทาพื้นชนิดทนการเหยียบย่ำ (สูตรน้ำ) ผลิตจากอะคริลิกโพลีเมอร์ เทคโนโลยีไฮบริด (Acrylic Hybrid Technology) ที่ให้เนื้อฟิล์มแข็ง เหมาะสำหรับเคลือบพื้นผิวที่ต้องการเหยียบย่ำ มีความเงางามสูงยาวนาน การยึดเกาะดีเยี่ยม ทนทานต่อสภาพอากาศ และแสง UV ไม่เหลืองตัว สามารถป้องกันน้ำซึม และคราบสกปรกได้ดี ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว ไม่มีกลิ่นฉุน เปิดใช้งานได้ทันที ไม่ต้องผสม สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
การใช้งาน	: ทีโอเอ 200 นํ้ายาเคลือบเงาใสกันซึม สำหรับทาพื้นชนิดทนการเหยียบย่ำ (สูตรน้ำ) สามารถเคลือบผิววัสดุได้หลายประเภท เช่น <ul style="list-style-type: none">- หินทราย หินกาบ หินล้าง ทรายล้าง หินธรรมชาติ และอิฐโชว์- กระจกเครื่องดินเผา เครื่องปั้นดินเผา รูปปั้น- ผนังและพื้นปูนคอนกรีต คอนกรีตเปลือย กระจกแผ่นเรียบ- ไม้ ไม้เทียม (ไฟเบอร์ซีเมนต์)
คุณประโยชน์	: ทีโอเอ 200 นํ้ายาเคลือบเงาใสกันซึม สำหรับทาพื้นชนิดทนการเหยียบย่ำ (สูตรน้ำ) มีคุณประโยชน์ดังนี้คือ <ul style="list-style-type: none">- เคลือบผิววัสดุให้เงางาม ป้องกันน้ำซึม และคราบสกปรกได้ดี- ป้องกันการเกิดเชื้อรา คราบตะไคร่ ซึ่งก่อให้เกิดความไม่สวยงาม และการทำความสะอาดยากของพื้นผิว เช่น อิฐโชว์แนว หินทราย ทรายล้าง เป็นต้น- มีประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำ- ช่วยรักษาพื้นผิววัสดุให้ใช้งานได้นานขึ้น- ป้องกันการผุกร่อนของฝุ่นให้น้อยลง ทำให้ทำความสะอาดง่ายขึ้น- ใช้งานง่าย ใช้ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือเครื่องพ่น- เป็นสูตรน้ำ มีกลิ่นอ่อน
ข้อมูลทางเทคนิค	: เป็นของเหลวสีขาวนํ้านม เมื่อเป็นฟิล์มแห้งจะใสไม่มีสี
สี	: 1.060 – 1.080 กิโลกรัม ต่อ ลิตร
ค่าความหนาแน่น @ 25°C	: 50.00 – 55.00 KU
ค่าความข้นเหลว @ 25°C	: 7.5 – 9.0
ค่าความเป็นกรด-ด่าง @ 25°C	: 41.5 – 43.5%
ปริมาณของแข็งในส่วนผสม	
ระบบการใช้งาน	: การเตรียมพื้นผิว <ul style="list-style-type: none">- พื้นผิวที่จะทาเคลือบด้วยทีโอเอ 200 นํ้ายาเคลือบเงาใสกันซึม จะต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบสกปรก คราบไขมัน และกั๊วให้แห้งสนิท- หากมีสารกาเคลือบพื้นผิวเดิมอยู่ให้ทำความสะอาดพื้นผิวโดยการลอกออกให้หมด- บริเวณที่เกิดเชื้อราหรือตะไคร่นํ้า ควรขัดล้างออกให้หมดแล้วทาทดด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อราทีโอเอ 113 โครซิลให้ชุ่ม ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง แล้วจึงทาเคลือบด้วยทีโอเอ 200 นํ้ายาเคลือบเงาใสกันซึม
วิธีการใช้งาน	: ทีโอเอ 200 นํ้ายาเคลือบเงาใสกันซึม สามารถเปิดใช้งานได้ทันที ไม่ต้องผสมนํ้าเพิ่ม <ul style="list-style-type: none">- สามารถใช้งานทีโอเอ 200 นํ้ายาเคลือบเงาใสกันซึม โดยการทาดูด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือเครื่องพ่น ให้ทั่วพื้นผิว 2 เที่ยว แต่ละเที่ยวทาทิ้งให้แห้งโดยใช้เวลาประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นผิว ถ้าพื้นผิวมีรูพรุนมากหรือดูดสีมากเป็นพิเศษอาจต้องเคลือบถึง 3 เที่ยวเพื่อให้ได้พื้นผิวที่เงางาม

ข้อแนะนำเพิ่มเติม	<ul style="list-style-type: none">- การเตรียมพื้นผิวที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมจะส่งผลต่อการยึดเกาะของวัสดุเคลือบ- ไม่แนะนำให้ทาในกรณีที่พื้นผิวมีความชื้นสูง เนื่องจากน้ำยามีคุณสมบัติเป็นแผ่นฟิล์มไม่สามารถยอมให้ความชื้นระเหยผ่านได้ เมื่อเคลือบกับบนบริเวณที่มีความชื้นอยู่ในปริมาณมาก ความชื้นดังกล่าวจะสะสมบนฟิล์มสีให้เสียการยึดเกาะ โป่งพอง และเป็นฝ้าขาวได้- ไม่เหมาะกับพื้นผิวสีมัน วัสดุสังเคราะห์ วัสดุที่มีการดูดซึมน้ำต่ำ วัสดุที่ผิวหน้าโดนเคลือบ เช่น หินแกรนิต หินอ่อน กระเบื้องเซรามิก กระเบื้องสังเคราะห์ เป็นต้น- ไม่เหมาะกับพื้นที่ที่มีการสัญจรหนักหรือมีสารเคมี เช่น บริเวณที่รถยนต์วิ่งผ่าน อาจมีผลต่ออายุการใช้งานของวัสดุเคลือบผิว- ไม่ควรทาในวันที่มีความชื้นสูง ฝนตก กลางแสงแดดจัด บนพื้นผิวที่ร้อน- ทีโอเอ 200 น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม เป็นสินค้าพร้อมใช้งาน แต่หากต้องการให้สินค้ามีความเหลวมากขึ้นสามารถผสมน้ำได้ แต่จะส่งผลต่อความเงาของฟิล์มสี
ปริมาณการใช้งาน	: 8 - 10 ตารางเมตร / ลิตร / เทียว **ปริมาณการใช้งานและจำนวนขึ้นอยู่กับวิธีการดูซึม ความพรุน และความหยาบของพื้นผิว
การเก็บรักษา สภาวะการเก็บรักษา อายุของผลิตภัณฑ์	: เก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและไม่ควรวางไว้ที่กลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด : อายุการเก็บประมาณ 1 ปี นับจากวันที่ผลิต
ขนาดบรรจุ	: 1 ลิตร และ 5 ลิตร
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย
การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง	: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใดนอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า